



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองวิชาการและแผนงาน งานวิจัยและประเมินผล

ที่ นศ ๕๒๐๐๒/

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ติดตามผลการแก้ไขปัญหาที่สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำเสนอในที่ประชุมสภาเทศบาลฯ

เรียน หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ตามที่ได้มีการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้นำเสนอปัญหาทั่วไป ตลอดจนสอบถามแนวทางการดำเนินการและแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับประชาชนในท้องถิ่นในที่ประชุมสภาเทศบาลฯ นั้น

งานวิจัยและประเมินผลได้ประสานกับหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบ เพื่อติดตามและรวบรวมผลการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาตามที่สมาชิกสภาเทศบาลฯนำเสนอเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามแบบรายงานการติดตามผลฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ เห็นควรนำเรียนท่านนายกเทศมนตรีฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายพลวัต รุจิระยรรยง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองวิชาการและแผนงาน งานวิจัยและประเมินผล

ที่ นศ ๕๒๐๐๒/

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ติดตามผลการแก้ไขปัญหที่สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำเสนอในการประชุมสภาเทศบาลฯ

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก, ผู้อำนวยการกองและหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ตามที่ได้มีการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้นำเสนอปัญหาทั่วไป ตลอดจนสอบถามแนวทางการดำเนินการและแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับประชาชนในท้องถิ่น ในที่ประชุมสภาเทศบาลฯ นั้น

เพื่อเป็นการติดตามผลการแก้ไขปัญหที่สมาชิกสภาเทศบาลฯ นำเสนอในการประชุม จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหให้แล้วเสร็จและจัดส่งผลการดำเนินการให้กองวิชาการและแผนงานภายใน ๑๕ วัน รายละเอียดตามแบบติดตามผลที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อจะได้้นำเรียนท่านนายกเทศมนตรีฯ ทราบและแจ้งสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

(นายประจักษ์ ทองบัว)

ปลัดเทศบาล



รายงาน

การติดตามผลการแก้ไขปัญหที่สมาชิกสภาเทศบาล
นครนครราชสีมาเสนอในการประชุมสภาเทศบาลฯ
เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑

งานวิจัยและประเมินผล
กองวิชาการและแผนงาน

แบบติดตามผล

การดำเนินการแก้ไขปัญหาทั่วไปที่สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำเสนอในการประชุมสภาฯ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑

ลำดับ	เรื่อง	ผู้เสนอ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการตรวจสอบ/แก้ไข/ดำเนินการ
๑	ขอให้ซ่อมแซมปรับปรุงสะพานนครน้อยและติดหลอดไฟให้สวยงาม	นายค่านวณ โสมนิล	สำนักงานช่าง	ดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมโดยติดกระจกและติดหลอดไฟเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒	ขอให้ซ่อมแซมเปลี่ยนโคมไฟที่ชำรุดบนสะพานสุขสันต์	นายค่านวณ โสมนิล	สำนักงานช่าง	อยู่ระหว่างการออกแบบการซ่อมแซม เพื่อเปลี่ยนโคมไฟที่ชำรุดบนสะพาน จะทำให้โคมไฟสูงขึ้นป้องกันการทำลายหลอดไฟจากผู้ไม่หวังดี
๓	ขอให้เร่งดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนที่ชำรุดเสียหายจากน้ำท่วมที่ผ่านมา ได้แก่ ถนนรามราช ท้ายน้ำและถนนอินทนิล โดยเร็ว ซึ่งทั้งสองโครงการได้รับงบประมาณในปี ๒๕๖๑ แล้ว โดยเร่งจัดทำแบบและหาผู้รับจ้างโดยเร็ว	นายค่านวณ โสมนิล	สำนักงานช่าง	ดำเนินการประมาณการและเขียนแบบโครงการทุกโครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๔	น้ำพุบริเวณสนามหน้าเมืองควรเปิดทุกวัน เพื่อความสวยงามและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน และเพื่อให้คุ้มค่างบประมาณที่ก่อสร้าง	นายค่านวณ โสมนิล	สำนักงานช่าง	ปัจจุบันดำเนินการเปิดน้ำพุบริเวณสนามหน้าเมืองทุกวัน
๕	ขอให้ดำเนินการสำรวจผิวทางที่ชำรุดจากน้ำท่วมที่ผ่านมาตามถนน ตรอก ซอย ทั่วทั้งเขตเทศบาลฯ และทำปฏิทินดำเนินการซ่อมแซมแจ้งให้สมาชิกสภาฯทราบ และติดไว้ที่ห้องสมาชิกสภาฯด้วย	นายวิฑูรย์ หัสสภาคย์	สำนักงานช่าง	ผิวถนนที่ชำรุดจากน้ำท่วมตอนนี้ดำเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จทุกสาย ส่วนที่ชำรุดในปัจจุบันมาจากการขุดซ่อมแซมและวางท่อประปา ซึ่งในปัจจุบันการขุดซ่อมแซมทำได้ไม่ทันทั่วทั้ง เพราะการขุดวางท่อประปา ดำเนินการอย่างรวดเร็วและพร้อมกันหลายเส้นทาง

ลำดับ	เรื่อง	ผู้เสนอ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการตรวจสอบ/แก้ไข/ดำเนินการ
๖	เสนอแนะให้นำเศษวัสดุที่เหลือใช้จากการขุดท่อ ประปา เช่น หิน ดิน ทราย ไปใช้ในการซ่อมแซม ถนนที่ชำรุด	นายวิฑูรย์ หัสสภาคย์	สำนักงาน ช่าง	เป็นการขุดวางท่อเมนประปาโดยผู้รับจ้างเอกชน ส่วนราชการจะ นำมาใช้ประโยชน์ไม่ได้ เพราะผู้รับจ้างเอกชนถือครองอยู่และนำไป กลบถมที่ขุดไปแล้ว
๗	ควรติดตั้งเสาธงชาติบริเวณสถานีดับเพลิง เบญจมา	นายวิฑูรย์ หัสสภาคย์	สำนัก ปลัดเทศบาล	แจ้งให้สำนักงานช่างสำรวจประมาณราคาแล้ว
๘	ควรเปิดเพลงชาติในเวลา ๐๘.๐๐ น. และ ๑๘.๐๐ น. ทุกวัน บริเวณสนามหน้าเมือง	นายวิฑูรย์ หัสสภาคย์	สำนักงาน ช่าง	สำนักงานช่างซึ่งรับผิดชอบดูแลพื้นที่สนามหน้าเมืองไม่มีเครื่องเสียงใน การใช้เปิดเพลงชาติ
๙	ผิวถนนบริเวณถนนชลประทานสามขาชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ ขอให้ดำเนินการแก้ไข	นายเครพ อิศสระไพบูลย์	สำนักงาน ช่าง	ดำเนินการซ่อมแซมผิวถนนเรียบร้อยแล้ว
๑๐	ถนนที่ประชาชนใช้เดินและวิ่งออกกำลังกาย บริเวณสนามหน้าเมืองควรแบ่งช่องสำหรับเดิน และวิ่งออกจากกันให้ชัดเจน	นายเครพ อิศสระไพบูลย์	สำนักงาน ช่าง	อยู่ระหว่างการเขียนแบบเพื่อนำไปขออนุมัติจัดจ้างให้แล้วเสร็จ
๑๑	ขุมประตูปริเวณสี่แยกเบญจมา ชำรุดทรุดโทรม ไม่สวยงาม ความปรับปรุงเนื่องจาก เปรียบเสมือนหน้าตาของเทศบาล	นายเครพ อิศสระไพบูลย์	สำนักงาน ช่าง	อยู่ระหว่างการเขียนแบบเพื่อนำไปขออนุมัติจัดจ้างให้แล้วเสร็จ
๑๒	ขอให้ดำเนินการสำรวจติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณ จุดที่ลุ่มต่ำ ในซอยทักษิณา ๒	นายสุภักดิ์ รัตนพฤษ์ขจร	สำนักงาน ช่าง	๑. ระยะแรกได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับช่างเขต ๓ เรียบร้อยแล้ว ๒. ระยะที่ ๒ ได้ดำเนินการขอใช้พื้นที่บริเวณดังกล่าวกับเจ้าอาวาสวัด ท่าโพธิ์วรวิหารและได้รับอนุญาตให้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำได้ ๓. ระยะที่ ๓ ดำเนินการบรรจุการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำพร้อม อุปกรณ์ในแผนพัฒนาสี่ปีเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	เรื่อง	ผู้เสนอ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการตรวจสอบ/แก้ไข/ดำเนินการ
๑๓	ตะแกรงเหล็กที่ปิดปากท่อระบายน้ำสูญหายหลังน้ำท่วม บริเวณถนนพัฒนาการคูขวาง ตั้งแต่หน้าห้างโรบินสัน-ถนนประตูลอด ขอให้ติดตั้งใหม่	นายสุภักดิ์ รัตนพฤษ์ขจร	สำนักงานช่าง	ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๑๔	การดำเนินการวางท่อเมนประปาในเขตเทศบาล ระยะทางประมาณ ๕๔ กิโลเมตร ผู้รับเหมาวางท่อเสร็จแล้วใช้ทรายกลบ เมื่อฝนแล้งจะเกิดฝุ่น และเมื่อฝนตกทรายจะไหลลงท่อระบายน้ำและส่วนที่ถมไว้จะเกิดการยุบตัว และการวางท่อเมื่อดำเนินการมาถึงเขตเศรษฐกิจ ประชาชนจะได้รับความเดือดร้อน จึงควรเปลี่ยนเป็นถมกลบด้วยหินคลุก	นายสุภักดิ์ รัตนพฤษ์ขจร	สำนักงานประปา	เนื่องจากงานวางท่อเมนประปาดังกล่าว ผู้ว่าจ้างคือท้องถิ่นจังหวัด นครศรีธรรมราช ในส่วนของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ประชุมกับผู้ว่าจ้างเพื่อลดผลกระทบจากการก่อสร้างดังกล่าวแล้ว โดยให้ทำการประสานท่อเมนและทำการทดสอบแรงดันน้ำในส่วนของพื้นที่ที่วางท่อแล้วเสร็จ จะให้เร่งดำเนินการคืนผิวจราจรให้เร็วที่สุด แต่เนื่องจากในขณะนี้ยังไม่ได้มีการประสานท่อเมน ทำให้ต้องใช้ทรายปิดฝั่งท่อก่อนที่จะลงหินคลุก เพื่อป้องกันไม่ให้ท่อเมนประปาแตก และเมื่อประสานท่อเมนแล้วเสร็จจะลงหินคลุกและราดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตต่อไป
๑๕	ร้านรับซื้อของเก่าบริเวณริมถนนศรีธรรมโศก หน้าโรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วางของเก่าทะลัก ล้นออกมาริมฟุตบาท ขอให้ตรวจสอบด้วย	นายประสิทธิ์ วงศ์พิศาล	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ได้ดำเนินการตัดเตือนและห้ามผู้ประกอบการนำของมาวางบนทางเท้าเรียบร้อยแล้ว